

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๓/๒๕๖๕

# สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/๑๘๕  
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ และส่งร่างประกาศ รวม ๕ ฉบับ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีความเห็นว่า การกำหนดให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพิ่มเติม ภายหลังจากที่ได้มีการปรับลดพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงในราชอาณาจักรไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น มีข้อวิเคราะห์ทางวิชาการชี้ว่าจำนวนสถิติการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ใดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่นั้น ๆ นอกจากนี้ การกำหนดให้เป็นพื้นที่ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ก็จะทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัยได้ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งอาจเป็นประเด็นปัญหาความชอบด้วยหลักนิติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่รวมทั้งอาจสร้างความไม่เชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้

รองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ประธานกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินชี้แจงว่า เมื่อพิจารณาข้อมูลสถิติที่ผ่านมา ภายหลังจากที่มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว ปรากฏว่ามีการก่อเหตุและคดีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม อันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของรัฐและประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้เขตท้องที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเพิ่มเติม อีกครั้งหนึ่ง

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วจึงได้ลงมติ

๑. เห็นชอบให้ปรับลดพื้นที่อำเภอเยื่อ จังหวัดนราธิวาส อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี และอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ออกจากพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อนำพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาบังคับใช้แทน ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ

๒. เห็นชอบให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ

๓. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอำเภอเยื่อ อำเภอศรีสาคร อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง และอำเภอสุคีริน จังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอยะหริ่ง อำเภอมายอ อำเภอไม้แก่น อำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกะพ้อ และอำเภอแม่ลาน และจังหวัดยะลา ยกเว้นอำเภอเบตง อำเภอกาบัง และอำเภอกรงปินัง ออกไปอีก ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ

๔. เห็นชอบและรับทราบร่างประกาศ ดังนี้

๔.๑ เห็นชอบร่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

๔.๒ เห็นชอบร่างประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอำเภอเยื้อง อำเภอศรีสาคร อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง และอำเภอสุคีริน จังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอยะหริ่ง อำเภอมายอ อำเภอไม้แก่น อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอกะพ้อ และอำเภอแม่ลาน และจังหวัดยะลา ยกเว้นอำเภอเบตง อำเภอกาบัง และอำเภอกรงปินัง

๔.๓ เห็นชอบร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ

๔.๔ รับทราบร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ

๔.๕ รับทราบร่างประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่อำเภอเยื้อง จังหวัดนราธิวาส อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี และอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา รวม ๕ ฉบับ ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วและให้ดำเนินการต่อไปได้

๕. เห็นชอบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนไปสู่การยกเลิกกฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ

๖. ให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดทำประกาศและคำสั่งตามที่พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดไว้ เพื่อรองรับการออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและให้ดำเนินการต่อไปได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจะได้นำร่างประกาศและร่างคำสั่งตามข้อ ๔ และข้อ ๖ เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สาวิตรี ชำนาญกิจ

(นางสาวสาวิตรี ชำนาญกิจ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๕๓ (D/ภาคใต้/ส.แจ้งมติ/66-004-2)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@soc.go.th